

Số: **01** /TTr-UBND

Cam Lộ, ngày **03** tháng 01 năm 2017



**TỜ TRÌNH**

**V/v xin bố trí kinh phí đầu tư xây dựng công trình:  
Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xã Cam Chính là vùng chiến khu cách mạng, vùng bị nhiều cuộc càn quét của quân địch, có nhiều trận đánh ác liệt đã đi vào lịch sử như: trận đánh vào căn cứ Cồn Trung, Mai Lộc... quân và dân xã Cam Chính đã anh dũng chiến đấu và giành được nhiều chiến thắng vang dội góp phần giải phóng tỉnh Quảng Trị và giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Để ghi nhận những thành quả đó, năm 1971 xã Cam Chính được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong các trận chiến đấu đó đã có nhiều đồng chí, đồng đội chúng ta anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nằm lại trên mảnh đất thân thương này. Thời gian qua, địa phương đã tích cực tiến hành quy tập các phần mộ liệt sĩ và tổ chức xây dựng nghĩa trang. Tuy vậy, do nguồn kinh phí còn gặp nhiều khó khăn nên việc xây dựng chưa được đảm bảo khang trang, đồng thời đã sử dụng qua nhiều năm nên bị xuống cấp nghiêm trọng.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí do ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ năm 2014 tại Quyết định số: 464/QĐ-UBND, ngày 19/3/2014, trong đó có bố trí cho Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính: 1,5 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành đồng bộ các hạng mục công trình nhằm khánh thành nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày đồng khởi Cửa (05/7/1964-05/7/2014). UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ và theo đúng nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số: 464/QĐ-UBND, ngày 19/3/2014.

Tuy nhiên, Đến nay công trình đã đưa vào sử dụng hơn 02 năm nhưng chưa thanh toán cho nhà thầu thi công, để giúp doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn về kinh phí đang còn nợ đọng, Trong điều kiện ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn nên không thể cân đối bố trí được.

Vì vậy, UBND huyện Cam Lộ kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội quan tâm hỗ trợ kinh phí với số tiền: 1,5 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) để thanh toán dứt điểm nợ đọng công trình./.

**Nơi nhận;**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



*Ngô Quang Chiến*  
**Ngô Quang Chiến**